





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

14 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>โครงการพหุหมอไปหาประชาชน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus, NationTV, onbnews, thaitodaynews, thailandplus, TheBangkokInsight)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยว่า สธ.จัดโครงการพหุหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวม 100 ครบทั้ง 77 จังหวัด ช่วย ปชช. พื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการทางการแพทย์กว่า 1.8 ล้านราย เป็นบริการคลินิกเฉพาะทางกว่า 1.2 ล้านราย ลดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการได้กว่า 1,300 ล้านบาท ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของโครงการฯ ได้จัดบริการประชาชนอีก 4 ครั้งใน 4 จังหวัด บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด จันทบุรี ตราด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ)</p> <p>- สสจ.นครราชสีมา, สสอ.เมืองนครราชสีมา, รพ.มหาราชนครราชสีมา, รพ.นพรัตนนครราชสีมา, รพ.โชคชัย, บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด และมูลนิธิพุทธรบารมี จัดโครงการพหุหมอไปพบพระสงฆ์ ประชาชน และโครงการ MHeart สายโลหิตสายใจ ร่วมใจรักดี รักแม่แห่งแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระภิกษุอาพาธคณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 300 รูป ณ ห้อง MCC HALL ชั้น 3 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์โคราช</p>	
<p><b>30 บาท รักษาทุกที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน, สยามรัฐ) , เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย สปสช. ได้ออกเป็นประกาศ 4 ฉบับ เพื่อรองรับโครงการนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อความชัดเจนเรื่องใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Health Link และมีประเด็นเรื่องการกำหนดขอบเขต หน้าที่ของสายด่วน 1330 ที่ชัดเจน รวมถึงดูแลกรณีผู้ป่วยไปถึงหน่วยบริการแล้วแต่ไม่มีใบส่งตัว สปสช. จะจ่ายให้หรือไม่ ให้โทรมาหาที่ 1330 เพื่อบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในครั้งนั้น เป็นการย้ำว่าต่อให้ผู้ป่วยไม่มีใบส่งตัว สปสช. ก็จะต้องจ่าย รวมถึงจะมีการส่งรถไปรับผู้ป่วยจากหน่วยบริการหนึ่งไปอีกหน่วยหนึ่งในกรณีที่เกิดปัญหาด้วย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>- สปสช.ปรับโลโก้ 30 บาทรักษาทุกที่ ปกป้องความลับ สนับสนุนสร้างความมั่นใจเข้ารับบริการ เริ่มใช้ในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่ 26 สิงหาคมนี้ ก่อนขยายไปจังหวัดนาร่องอื่น ๆ</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง สธ.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, mcot hfocus, isaranews)</p> <p>- ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 13 ราย ตามที่ สธ. เสนอ ดังนี้ 1. พญ.อัมพร เบญจพล เป็นอธิบดีกรมอนามัย 2. นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เป็นเลขาธิการ อย. 3. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ 4. นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค 5. นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต 6. นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ เป็นอธิบดีกรม สบส. 7. นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน เป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ 8. นพ.ภูเดช สุระโคตร เป็น รองปลัด สธ. 9. นพ.มณฑิเรศ คณาสวัสดิ์ เป็นรองปลัด สธ. 10. นพ.ศักดิ์ อธิภาชน์ เป็นรองปลัด สธ. 11. นพ.วีระวุฒิ อิ่มสำราญ เป็นรองปลัด สธ. 12. นพ.ปรีชา เปรมปรี เป็นผู้ตรวจราชการ สธ. และ 13. น.ส.สุภัทรา บุญเสริม เป็นผู้ตรวจราชการ สธ. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>จัดการแพลตฟอร์มขายของต่างประเทศ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ผจก, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, การเงินการธนาคารออนไลน์, headtopics, amarintv, thestandard, mcot, sondhitalk, news1live, isranews)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ แถลงหลังประชุม ครม. กรณีปัญหาผลกระทบจากสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดในประเทศไทย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ว่า ได้สั่งการ ก.พาณิชย์ ก.การคลัง ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.ดิจิทัลก.อุตสาหกรรม ก.สาธารณสุข และสศช. โดยให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ เป็นเจ้าภาพประชุมหามาตรการป้องกันและปราบปรามธุรกิจขายสินค้าต่างประเทศที่ผิดกฎหมายเพื่อหาทางสนับสนุนผู้ประกอบการSMEไทย ให้ปรับตัวแข่งขันได้</p> <p>- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผยว่า ครม.ได้หารือเรื่องดังกล่าว และนายกฯสั่งการให้หามาตรการรับมือและรายงานให้ ครม.ทราบภายในเดือน ส.ค.2567 ซึ่งต้องเป็นมาตรการที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และไม่ขัดกับหลักการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยรัฐบาลมีแนวทางกำหนดมาตรการ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.การตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตต่างๆ เพื่อจัดการกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือสีเทาจากต่างประเทศ</li> <li>2.การตรวจสอบสินค้าว่าเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น มอก. และ อย. รวมถึง สคบ.เป็นเจ้าภาพประสานกับก.อุตสาหกรรม และ อย.</li> <li>3.การตรวจสอบใบอนุญาตนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและการชำระอากรขาเข้าของผู้ประกอบการ</li> <li>4.การตรวจสอบใบอนุญาตการตั้งโรงงาน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม</li> </ol>	
<p><b>ตั้งคกก.ขับเคลื่อนเงินฉาบปจก อสม.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, สยามรัฐ, แนวหน้า, Headtopics, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, TheCoverage, NewTV)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วย ผู้บริหารสธ. และ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ นายกสมาคมฉาบปจกสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ผู้แทนธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือเรื่องเงินฉาบปจกสงเคราะห์ อสม. โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจำนวน 1 ชุด เพื่อขับเคลื่อนเรื่องการเงินฉาบปจกสงเคราะห์ อสม.ออกมาให้ใช้ได้บางส่วน โดย ธกส.ได้ค้ำหนุนเงินกู้ให้ อสม.เพิ่มเป็นรายละ 100,000 บาท จากก่อนหน้านี้ให้ อสม.กู้ฉุกเฉิน รายละ 20,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ย 0.67% ต่อเดือน หรือ 8% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 10 ปี จาทยอดเงินฉาบปจกที่จะได้รับกรณีเสียชีวิต รายละประมาณ 540,000 บาท</p>	
<p><b>ฝีดาษวานร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (ข่าวสด, ประชาชาติ)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำลังเชิญประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความสมควรในการประกาศให้สถานการณ์โรคฝีดาษวานรที่กำลังระบาดในทวีปแอฟริกาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ หลังพบผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มจากปีที่แล้วมาก และจากเดิมที่ระบาดในวัยผู้ใหญ่แต่ขณะนี้ก็มีผู้ป่วยเด็กเพิ่มจำนวนรวดเร็ว หลังตรวจพบสายพันธุ์ย่อย Clade Ib ที่ติดต่อได้ง่ายขึ้น ในส่วนของประเทศไทย สธ.ได้มอบหมายกรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองโรค ทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และ รพ.ทุกแห่ง พร้อมประสานแจ้งให้คนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศที่ระบาดสังเกตและแจ้งอาการต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, linetoday, pptvhd36, mcot, ch3)</p> <p>-ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกา ( แอฟริกา ซีดีซี ) ออกแถลงการณ์ ประกาศให้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง หรือโรคเอ็มพ็อกซ์ “เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาค” เนื่องจากการแพร่ระบาดข้ามพรมแดน และส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง</p>	
<p><b>ยกระดับคุณภาพน้ำดื่มโรงเรียน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, hfocus, opt-news, linetoday, thailandplus, thaipr.net)</p> <p>-พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนาม MOU เพื่อจัดการน้ำดื่มโรงเรียนในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งปัจจุบันมี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จำนวน 902 แห่ง หลังเกิดปัญหาการปนเปื้อนทางด้านแบคทีเรีย เหตุจากระบบน้ำที่ไม่มี การฆ่าเชื้อโรค เผย พบโรงเรียนที่มีการจัดการน้ำบริโภคที่ถูกสุขลักษณะเพียง 10%</p>	
<p><b>ใช้ห้องน้ำสาธารณะเสี่ยงติดเชื้อ HPV</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (อีจัน, bugaboo, headtopics)</p> <p>- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันการใช้ห้องน้ำสาธารณะ เสี่ยงติดเชื้อ HPV สาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูก เป็นข้อมูลจริง โดยเชื้อไวรัส HPV ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสทางผิวหนังโดยตรง โดยเฉพาะผ่านการสัมผัสที่บริเวณอวัยวะเพศและการมีเพศสัมพันธ์ พร้อมแนะนำการรักษาความสะอาดในห้องน้ำและการปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อจากเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาจพบในห้องน้ำสาธารณะ</p>	
<p><b>มะเร็งตับ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (thansettakij, thereporters, bangkokbiznews, tnnthailand, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า มะเร็งตับเกิดจากการกลายพันธุ์และการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ตับ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติของตับมาก่อน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งจากสาเหตุต่างๆ เช่น การดื่มสุราหรือติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี หรือภาวะไขมันพอกตับ ผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังหรือไขมันพอกตับ อาจเกิดมะเร็งตับได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีภาวะตับแข็งนำมาก่อน พบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 2 เท่า ปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีให้กับเด็กตั้งแต่แรกคลอด แต่สำหรับประชาชนที่เกิดก่อนปี 2535 ที่ยังไม่มีการผลิตวัคซีนดังกล่าว สามารถไปรับการเจาะเลือด เพื่อคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและชนิดซีได้ฟรีที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน</p>	
<p><b>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบรางวัล RLU Award</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด, thaitpdaynews, )</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล RLU Award การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Laboratory Use, RLU) เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับโรงพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาระบบ RLU จนประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วย รางวัลระดับเครือข่าย 4 รางวัล ระดับประเทศ 2 รางวัล รางวัลระดับภาค 5 รางวัล รางวัลระดับจังหวัด 53 รางวัล รางวัลต้นแบบ 4 รางวัล และมอบประกาศนียบัตรให้กับโรงพยาบาลเป็น RLU Hospital 71 รางวัล ทั้งนี้ การตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล (Rational Lab Use, RLU) ไม่ใช่การลด การส่งตรวจ Lab เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่เป็นการกำหนดแนวทางการส่งตรวจ Lab เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อการดูแลสุขภาพประชาชน ไม่มากเกินไปจนสิ้นเปลือง หรือไม่น้อยเกินไป จนอาจส่งผลกระทบต่อวินิจฉัยและรักษา จากข้อมูลพบว่า มีการส่งตรวจที่น้อยเกินไปประมาณ 45% และมีการส่งตรวจที่มากเกินไปประมาณ 20% ดังนั้นหากนำเอา RLU มาประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของการตรวจสุขภาพประชาชน ปีละประมาณ 15,000 ล้านบาท อาจทำให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท ต่อปี</p>	
<p><b>ขับเคลื่อนการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Thailandplus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย. ร่วมกันหารือแนวทางในการจัดทำโครงการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า (Target Patent Fast-track) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบครบวงจร อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการได้มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนคู่ขนานกันไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งมีคำขอที่ขอรับสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร ภายใต้โครงการดังกล่าว ประกอบไปด้วยคำขอด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 51 คำขอ และคำขอด้านอาหารแห่งอนาคตจำนวน 5 คำขอ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดกรอบการทำงานร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย รักษาสิทธิประโยชน์ ในการคุ้มครองอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ</p>	
<p><b>บุรีไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน) , เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า บุรีไฟฟ้าและละอองไอจากบุรีไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติดรุนแรงทำลายสุขภาพ โดยเฉพาะอันตรายต่อหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีงานวิจัยจำนวนมากในต่างประเทศ พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไฟฟ้ามีโอกาสเสี่ยงคลอดทาร์กก่อนกำหนด หรือทาร์กที่น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สูงถึง 1.62 เท่า นอกจากนี้ จากยังพบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่สัมผัสสารพิษจากควันทูหรือและละอองโอโซนหรือไฟฟ้า โดยเฉพาะการได้รับสารนิโคติน เสี่ยงทำให้ การทำงานของรกหรือการลำเลียงอาหารจากหญิงตั้งครรภ์ไปยังทารกในครรภ์มีความผิดปกติ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, sondhitalk, theactive,)</p> <p>- นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้แทนราชวิทยาลัยฯ กุมารแพทย์-นักวิชาการด้านเด็ก ส่งสัญญาณเตือนภัย "พ่อแม่ต้องรู้ ปกป้องสิทธิเด็กจากภัยอันตรายของไฟฟ้า" ระบุ พ่อแม่ให้เด็กสูบบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า สุดคมควันทูหรือ มีความผิด ทั้ง พ.ร.บ.คุ้มครอง เด็ก-พ.ร.บ.คุ้มครองความรุนแรง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, linetoday, topnews)</p> <p>- นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ หรือ "หมอเอก" โพสต์ข้อมูลบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุดที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ JAMA ระบุว่า "มีหลักฐานว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้ผู้ใหญ่เลิกบุหรี่ได้ และอาจจะมียันตรายน้อยกว่าบุหรี่แบบเผาไหม้" ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า 10 แบรินด์ 13 รสชาติ ได้รับอนุญาตจากเอฟดีเอให้จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาได้ แม้จะไม่ได้รับอนุมัติให้เป็นเครื่องมือช่วยเลิกบุหรี่ โพสต์ดังกล่าว ยังตั้งคำถามถึงการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า ที่ให้ข้อมูลแต่เรื่องพิษภัยของบุหรี่ ไฟฟ้าว่า "ในฐานะประชาชนที่พอจะมีความรู้ทางการแพทย์อยู่บ้าง ติดตามอ่านข้อมูลทางวิชาการทางการแพทย์อยู่เรื่อยๆ และในฐานะของประชาชนที่มีส่วนในการติดตามนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ จะทำอย่างไรกับข้อมูลที่แตกต่างกันแบบนี้ดี พร้อมทั้งทำนายว่าหากประเทศไทยยังไม่ยอมรับความจริงที่ว่าแม่บุหรี่ไฟฟ้าจะถูกแบน แต่ก็ยังมีคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก เราจะไม่เห็นปัญหาอย่างชัดเจนว่ามีผู้สูบบุหรี่หรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนเท่าไรบ้างในประเทศ ซึ่งจะทำให้การรณรงค์เรื่องการควบคุมยาสูบไม่มีทางสัมฤทธิ์ผล</p>	
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- สสส. ร่วมกับ กทม.และศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.) จัดงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ พร้อมพิธีมอบรางวัล โครงการเขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone : LEZ) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ระยะที่ 2 ให้แก่ สถานประกอบการ สถานศึกษา และศาสนสถาน ระดับดีเด่น 21 แห่ง และมอบโล่รางวัลให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ผู้ชนะผลงานศิลปะในกิจกรรม Clean Air Art หัวข้อ "อากาศดีดี ของคนกรุงเทพ" เพื่อสร้างความร่วมมือสู่การแก้ไขปัญหามลพิษอากาศอย่างมีส่วนร่วม</p> <p>นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ เฉลี่ย 59.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีแนวโน้มฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้นทุกปี ข้อมูลผู้ป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศ ล่าสุด เดือน ก.ค. 2567 ของระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ หรือ Health Data Center (HDC) จากเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ พบว่า เฉพาะปี 2567 มีผู้ป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศ กว่า 6,800,000 คน สะท้อนความรุนแรงจากพิษภัยของฝุ่น PM2.5 สสส.จึงได้ยกระดับการดำเนินงานด้านปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เรื่อง "การลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม" เป็น 1 ใน 7 ยุทธศาสตร์หลัก 10 ปี (2565-2574)</p> <p>ด้าน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า "ปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาระดับชาติ ซึ่ง กทม. ได้ดำเนินการแผนลดฝุ่น 365 วัน รวมทั้งแผนบริหารจัดการฝุ่นระยะวิกฤต โดยมีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กทมฯ ประจำปี 2567 และร่วมมือกับ สสส. ในการดำเนินโครงการเขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone : LEZ) ระยะที่ 2 ในนำร่องพื้นที่ทั้ง 5 เขต เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษต่อสุขภาพจากปัญหาฝุ่น PM2.5 ด้วย</p>	
<p><b>โมเดล '4 จังหวัด'รพ.สต</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thecoverage)</p> <p>-สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่น ดำเนินการวิจัย "โครงการการศึกษาและพัฒนา กลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น ภายใต้บริบทการถ่ายโอนรพ.สต. ให้แก่ อบจ." ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สวรส. พร้อมถ่ายทอดผลการดำเนินงานของ 4 จังหวัด <b>จังหวัดแรกคือ จ.ภูเก็ต</b> ซึ่งศึกษาการพัฒนาแบบส่งต่อผู้ป่วย และการแพทย์ฉุกเฉินของชุมชน รวมทั้งการจัดการภัยเสี่ยงอุบัติเหตุ ใน รพ.สต. บ้านเกาะมะพร้าว และพัฒนาตัวแบบ คลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Premium OPD ใน รพ.สต.ราไวย์ <b>จังหวัดถัดมาคือ จ.สงขลา</b> ศึกษาการพัฒนาแบบเครือข่ายสุขภาพ ในชื่อ "เติมสุขโมเดล" และระบบฐานข้อมูลสุขภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ของประชาชนในชื่อ iMed@Home ควบคู่ไปกับการพัฒนากลไกการวางแผน และการกำหนดตัวชี้วัดด้านสุขภาพโดยภาคประชาชน ใน รพ.สต.ป้าขาด และ รพ.สต.ควนไส <b>จังหวัดที่สาม คือ จ.นครราชสีมา</b> ที่ใช้การอภิบาลระบบสุขภาพด้วยโมเดล '2 สายงาน 1 สายใจ เพื่อประชาชน' คือสายงานภาครัฐ ได้แก่ สสจ.นครราชสีมา และสายงาน อบจ.นครราชสีมา ร่วมกันดูแลประชาชน <b>จังหวัดที่สี่ คือ จ.ขอนแก่น</b> ได้จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพในระดับชุมชน หรือ ศูนย์โฮมฮักรักสุขภาพ ใน รพ.สต.เมืองเพี้ย และจะเน้นพัฒนาระบบอภิบาลสุขภาพชุมชน เพื่อดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในสถานีนามัยฯ บ้านเมืองใหม่ โดยทั้ง 4 พื้นที่ ที่ได้นำร่องจะช่วยจุดประกายและต่อยอดให้เห็นว่า ระบบสุขภาพหรือนวัตกรรม ที่เกิดจากการอภิบาลโดยท้องถิ่นสามารถเกิดขึ้นได้จริง โดย อบจ. จะเป็นพลังสำคัญที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งหากท้องถิ่นอภิบาลระบบสุขภาพได้ดี และใช้พลังการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาขับเคลื่อนด้วย จะทำให้ชุมชนตื่นตัวและมีความรู้สึก 'เป็นเจ้าของ' รพ.สต. และนำไปสู่การได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างสุขภาวะต่อไป</p>	
<p><b>ปีน รพ.สต. ต้นแบบ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, thecoverage, aibusiness, today, allmiles, gdpbusiness, worldbusiness, bizmatchingnews, thaimlnews, thaitodaynews)</p> <p>- นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.การสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมลงนาม MOU การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อยกระดับด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ.ภูเก็ต โดยมี นพ.กัศักดิ์ กุเกียรติกุล สสจ.ภูเก็ต นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต และคณะผู้บริหาร ทน.ส่วนราชการ ผอ.รพ.สต. และจหน.อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้อาคาร 2 อบจ.ภูเก็ต</p>	
<p><b>ความคืบหน้าหมอเก่ง รพ.สต.บางสระเก้า อากาศวิฤต</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, topnews, headtopics, thebnagkokinsight, amarin, news1line, siamnews, thainewsonline)</p> <p>- กรณีนายอุดมศักดิ์ ทองม่วง 50 ปี หรือ หมอเก่ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บางสระเก้า จ.จันทบุรี หายตัวออกจากบ้าน ต่อมาตำรวจ สภ.รัตนนิลธาร จ.จันทบุรี พบหมอเก่งอยู่กับแฟนหนุ่มในห้องเช่า แจ้งว่า มีปัญหาครอบครัวหนีมาอยู่กับแฟนไม่ได้ถูกลักพาตัว ความคืบหน้า นายภานุวัฒน์ แซ่ม้อย เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ รับแจ้งจากศูนย์วิทยุให้ไปรับผู้ป่วยที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พบหมอเก่ง ปวดท้องรุนแรง ถ่ายเป็นเลือดและมีอาการเกร็ง รีบนำส่ง รพ.พระนครศรีอยุธยา แพทย์รักษาตัวอยู่ที่หอพักผู้ป่วยวิกฤติ ICU สอบถามแฟนหนุ่มหมอเก่งทราบว่า เมื่อ 3 วันก่อน หมอเก่งมีอาการปวดท้อง กระทั่งมีอาการปวดท้องรุนแรงและเลือดไหลออกทางทวาร ขณะนี้แพทย์ยังไม่แจ้งสาเหตุ</p>	
<p><b>เผยแพร่ตรวจ 3 แม่ลูกเสียชีวิตในห้องน้ำ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผจก., news1live, js100, ch3plus, ch7, pptv, sondhitak, thaipbs, siamlandbank, headtopics, amarin, TNN)</p> <p>- พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการสนง.ตรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจ แถลงผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีการเสียชีวิต 3 ศพ แม่ลูก ภายในบ้านในพื้นที่ ต.บางปลาร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ว่า ก่อนเกิดเหตุสมาชิกในบ้านได้ไปซื้อผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดตันมาเพื่อแก้ปัญหาท่อตันในห้องน้ำภายในบ้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นขวดสีขาวทึบ ฝาสีแดง โดยคาดว่าจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดตันไปประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง ต่อมาจหน.พิสูจน์หลักฐานได้ไปหาซื้อผลิตภัณฑ์แบบเดียวกัน มาทำการตรวจพิสูจน์ พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของเหลวสีดำ เป็นซิลิโคนที่มีความเข้มข้นสูง และไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง โดยเฉพาะโซดาไฟ หากนำไปใช้ร่วมกันแล้วไปเจอสิ่งอุดตันภายในท่อจะทำปฏิกิริยากลายเป็นกากไข่เน่า ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหาซื้อได้ยาก ไม่มีขายในห้างสรรพสินค้าทั่วไป จะพบในร้านขายวัสดุก่อสร้างเบื้องต้นพบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเลขทะเบียนอย. และไม่มีทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ในการสาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะรายงานผลการตรวจสอบให้กับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีดำเนินการต่อไป</p>	
<p><b>อุบัติเหตุรถกั๊ยกชนรถเมล์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ch3., thaiPBS, linetoday, Tnew, khaoja, nationtv, js100, pptvhd36, amarintv, siamnews, brighttv.)</p>	



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ตำรวจ สน.พญาไท รับแจ้งอุบัติเหตุ รถตู้ศูนย์เอราวัณรีบไปส่งคนป่วย ตัดหน้ารถเมล์สาย 36 ชนกลางลำ พลิกตะแคงกลางอนุสาวรีย์ชัยฯ คนขับรถตู้ซีพี-พยาบาล-ผู้ช่วยพยาบาล-คนป่วยและญาติ เจ็บ 7 ราย คนขับรถเมล์รถตู้ผ้าไฟแดงไม่เปิดสัญญาณเสียงฉุกเฉิน เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหากับคนขับรถตู้ซีพี “ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนรถทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและได้รับบาดเจ็บ”</p>	
<p><b>เวียดนามประกาศพบโรคคอตีบ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., สวพ.91, jeenthainews, Xinhua, news1live)</p> <p>- จ.ทั่วยุโรป ประเทศเวียดนาม ประกาศการระบาดของโรคคอตีบเป็นพื้นที่แรกในประเทศ หลังตรวจพบผู้ป่วย 3 คน และมีการระบุตัวบุคคลที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ป่วย รวมอย่างน้อย 34 คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการมาตรการป้องกันฉุกเฉิน อาทิ การกักตัว และการพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรค</p>	
<p><b>เปิด 17 ชนิดมะเร็งที่คน 'Gen X และ Y' เสี่ยงป่วยมากกว่าคนรุ่นก่อน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์)</p> <p>- งานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสาร The Lancet พบคน 'Gen X และ Y' หรืออายุ 28-60 ปี ณ ปัจจุบัน เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง 17 ชนิดมากกว่าคนรุ่นก่อน จากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิต เช่น มะเร็งมดลูก เป็นมะเร็งที่มีสถิติกระโดดขึ้นมากกว่า 169% เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่เกิดในยุค 1990 กับคนที่เกิดในช่วงปี 1950 นอกจากนี้ยังมีการศึกษามะเร็ง 34 ชนิด โดยพบว่า 17 ชนิด มีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น และมี 5 ชนิดที่มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วย ในปี 2567 โรคมะเร็งยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลก โดยโรคมะเร็งที่พบ 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับสำหรับประเทศไทย จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า แต่ละปีมีคนไทยป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่ประมาณ 140,000 คน เสียชีวิตประมาณ 83,000 คน เป็นจำนวนที่มากขึ้นเปรียบเทียบกับปี 2565 โดยโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย 5 อันดับแรก คือ 1. มะเร็งตับและท่อน้ำดี 2. มะเร็งปอด 3. มะเร็งเต้านม 4. มะเร็งปากมดลูก 5. มะเร็งเม็ดเลือดขาว</p>	
<p><b>ผู้ชายป่วย-เสียชีวิตจากมะเร็ง มากกว่าผู้หญิง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailanf)</p> <p>-งานวิจัยจากวารสาร "โรคมะเร็ง" (Cancer) ระบุว่า ทีมนักวิจัยจากออสเตรเลียได้วิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตที่มีต้นเหตุจากโรคมะเร็ง 30 ชนิด ใน 185 ประเทศ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มโรคมะเร็งที่จะเกิดขึ้นในปี 2050 หรือ อีก 26 ปีข้างหน้า พบว่า ผู้ชายจะเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น 84% จากจำนวน 10.3 ล้านคนในปี 2022 ไปเป็น 19 ล้านคน ภายในปี 2050 ส่วนที่จะเสียชีวิตเพิ่มจาก 5.4 ล้านคนในปัจจุบัน เป็น 10.5 ล้านคน หรือกว่า 93% โดยส่วนใหญ่เป็น คนที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้ชายยังมีแนวโน้มเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากกว่าผู้หญิง เนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่า เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งน้อยกว่าผู้หญิง คาดว่า "มะเร็งปอด" จะเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งและการเสียชีวิตจากมะเร็งในผู้ชายในปี 2050</p> <p>ดร.วิลเลียม ดาฮัต หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ของสมาคมมะเร็งอเมริกัน กล่าวว่า ตัวเลขผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 35 ล้านคนในปี 2050 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น สูบบุหรี่มากขึ้น และเป็นโรคอ้วนมากขึ้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง</p>	